

Số: 04

Ngày 25/01/2021

Bản tin hàng tuần
ra ngày thứ Hai

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

VĂN BẢN MỚI

- Công ty tư vấn đầu tư chứng khoán phải sinh phải có vốn điều lệ tối thiểu 250 tỷ.*
- Thời hạn giữ chức vụ quản lý doanh nghiệp nhà nước là 05 năm.*
- Liên thông thực hiện 04 thủ tục về thành lập doanh nghiệp từ tháng 01/2021.*
- Hà Nội không tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tại phường.*
- Đến năm 2025, phải kiểm soát, cảnh báo được diễn biến chất lượng không khí.*
- Từ 1/3/2021, tăng mức bồi thường bảo hiểm xe cơ giới lên tới 150 triệu đồng/người/vụ.*
- Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển trái phép hàng lậu vào nội địa.*

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

Dự thảo Thông tư Quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

- Bộ luật Lao động quy định hình thức trả lương cho người lao động như thế nào?*
- Tiền lương làm thêm giờ đối với người lao động hưởng lương theo thời gian được tính như thế nào?*
- Tiền lương làm thêm giờ đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm được tính như thế nào?*
- Tiền lương làm thêm giờ đối với người lao động thêm giờ vào ngày lễ, tết được tính như thế nào?*

VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH PHẢI CÓ VỐN ĐIỀU LỆ TỐI THIỂU 250 TỶ

Ngày 31/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Theo đó, kinh doanh chứng khoán phái sinh là việc thực hiện một hoặc một số hoặc toàn bộ các hoạt động sau đây: môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh, tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chỉ được thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh đối với công ty chứng khoán bao gồm: được cấp phép đầy đủ nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán; đáp ứng các điều kiện về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh đối với công ty chứng khoán như sau: hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh phải có vốn điều lệ 800 tỷ đồng trở lên; hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu ít nhất 600 tỷ đồng; hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh: tối thiểu 250 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty chứng khoán phải đảm bảo có vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng gần nhất; thực hiện

trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định của pháp luật; không có lỗi trong 02 năm gần nhất...

Bên cạnh đó, bổ sung biện pháp ổn định thị trường là áp dụng biên độ giao dịch giá, ngắt mạch thị trường. Sở giao dịch chứng khoán được tạm dừng, đình chỉ một phần hoặc toàn bộ, khôi phục hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. Nghị định này làm hết hiệu lực Nghị định 42/2015/NĐ-CP.

2. THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC LÀ 05 NĂM

Ngày 31/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 159/2020/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Nghị định này quy định: đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu đối với người giữ chức danh, chức vụ và Kiểm soát viên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Đánh giá, cử, cử lại, cho thôi đại diện phần vốn nhà nước, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu đối với người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Cụ thể, trên cơ sở kết quả giới thiệu nguồn quy hoạch, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng theo quy định, cơ quan tham mưu rà soát, tổng hợp, báo cáo

tập thể lãnh đạo doanh nghiệp thỏa luận và bỏ phiếu kín quyết định nhân sự được quy hoạch cho từng chức danh và phải đảm bảo yêu cầu như sau: 01 chức danh phải quy hoạch từ 02-04 người, không quy hoạch 01 người cho 01 chức danh; Không quy hoạch 01 người vào quá 03 chức danh; Cơ cấu, độ tuổi phù hợp.

Bên cạnh đó, người được bổ nhiệm phải đảm bảo các điều kiện gồm: Bảo đảm tiêu chuẩn chung theo quy định của Đảng, Nhà nước; Được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ hoặc được quy hoạch vào chức danh tương đương nếu là nguồn nhân sự từ nơi khác; Có hồ sơ, lý lịch cá nhân được xác minh, có bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định...

Ngoài ra, thời hạn giữ chức vụ cho mỗi nhiệm kỳ bổ nhiệm của người quản lý doanh nghiệp Nhà nước, Kiểm soát viên là 05 năm, tính từ thời điểm quyết định bổ nhiệm có hiệu lực (quy định cũ là 05 năm đối với người quản lý doanh nghiệp và 03 năm đối với Kiểm soát viên). Trường hợp thời hạn giữ chức vụ dưới 05 năm thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị định này làm hết hiệu lực Nghị định 97/2015/NĐ-CP, Nghị định 106/2015/NĐ-CP.

3. LIÊN THÔNG THỰC HIỆN 04 THỦ TỤC VỀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TỪ THÁNG 01/2021

Ngày 04/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình

tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh. Việc liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

Theo đó, Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi trong thông tin về đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định của Nghị định này.

Cụ thể, từ ngày 04/01/2021, 04 thủ tục sau sẽ được liên thông thực hiện: Đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện; Khai trình sử dụng lao động; Cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội; Đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

Nghị định cũng quy định ngoài cách thanh toán phí, lệ phí trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, người nộp lệ phí có thể chuyển tiền vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Tuy nhiên, lệ phí này sẽ không được hoàn trả trong trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện cấp Giấy đăng ký doanh nghiệp. Việc thanh toán phí, lệ phí qua mạng điện tử cũng sẽ được hỗ trợ trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, phí sử dụng dịch vụ này sẽ không được tính trong lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí cung cấp và công bố thông tin. Trong trường hợp quá trình thanh toán điện tử xảy ra lỗi, tổ chức, cá nhân thanh toán phí, lệ phí cần tự liên hệ với tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ để được giải quyết.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 04/01/2021. Nghị định này làm hết hiệu lực Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Nghị định 108/2018/NĐ-CP.

4. HÀ NỘI KHÔNG TỔ CHỨC BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TẠI PHƯỜNG

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, ngày 14/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị 02/CT-TTg về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí ở Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê hướng dẫn Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp số liệu dân số đến ngày 31/12/2020 của từng địa phương để làm căn cứ tính số lượng đại biểu Quốc hội và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở mỗi đơn vị hành chính.

Ủy ban nhân dân các Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về mô hình tổ chức chính quyền đô thị. Trong đó, tại quận, phường của Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và tại phường của Thành phố Hà Nội sẽ không tổ chức bầu đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026...

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/01/2021.

5. ĐẾN NĂM 2025, PHẢI KIỂM SOÁT, CẢNH BÁO ĐƯỢC DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

Đây là nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Chỉ thị 3/CT-TTg về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ngày 18/01/2021.

Cụ thể, nhằm tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, giảm thiểu tác động bất lợi đến sức khỏe người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình quan trắc chất lượng không khí bảo đảm hiệu quả, thực hiện kiểm soát chặt chẽ về chất lượng trong quan trắc môi trường không khí, công bố kết quả quan trắc và kịp thời cảnh báo ô nhiễm không khí cho cộng đồng; tăng cường năng lực quan trắc chất lượng môi trường không khí phù hợp với quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia, đảm bảo đến năm 2025 phải kiểm soát, cảnh báo, dự báo được diễn biến chất lượng không khí tại các đô thị, vùng miền trên phạm vi cả nước; tập trung rà soát, hoàn chỉnh hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về môi trường đối với khí thải công nghiệp, khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam, chất lượng không khí xung quanh tiệm cận với tiêu chuẩn của các nước tiên

tiên trên thế giới; rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam, hoàn thành trong quý IV năm 2021.

Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương xây dựng chương trình, đề án quốc gia phát triển phương tiện giao thông vận tải, hệ thống giao thông vận tải công cộng thân thiện với môi trường trong đó có phương tiện giao thông điện trình Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, phương tiện giao thông vận tải thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương tăng cường kiểm soát đối với các dự án, nhà máy có nguồn thải lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao như: Nhiệt điện than, dầu khí, thép, hóa chất và phân bón hóa học, chế biến và khai thác khoáng sản...

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao ô nhiễm không khí thực hiện các biện pháp ứng phó trong trường hợp không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng trên địa bàn quản lý; triển khai công tác kiểm kê nguồn khí thải, quan trắc, đánh giá về ô nhiễm bụi (PM10, PM2.5), hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/01/2021.

VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

6. TỪ 01/3/2021, TĂNG MỨC BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI LÊN TỚI 150 TRIỆU ĐỒNG/NGƯỜI/VỤ

Ngày 15/01/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 04/2021/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo quy định, mức phí bảo hiểm bắt buộc đối với xe mô tô từ 55.000 đồng đến 60.000 đồng tùy dung tích. Đối với xe mô tô 03 bánh là 290.000 đồng. Mức phí bảo hiểm với xe ô tô dao động từ 437.000 đồng đến 4.813.000 đồng tùy thuộc số chỗ ngồi và loại hình kinh doanh. Mức phí áp dụng với xe tập lái bằng 120% mức phí của xe cùng chủng loại; với xe taxi tính bằng 170% của phí xe kinh doanh cùng chủng loại.

Thông tư này quy định rõ mức trách nhiệm bảo hiểm với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh; xe gắn máy và các loại xe có kết cấu tương tự gây ra là 50 triệu đồng/vụ. Trường hợp do xe ô tô, máy kéo... gây ra mức bồi thường là 100 triệu đồng/vụ.

Tỷ lệ của từng nội dung chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới như sau: chi hỗ trợ nhân đạo không thấp hơn 25% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm và số dư Quỹ các năm

trước; công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ mức chi không vượt quá 20% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm và số dư Quỹ các năm trước; chi tổ chức tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ và chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không vượt quá 15% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm và số dư Quỹ các năm trước; chi hỗ trợ cho lực lượng Công an trong công tác phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, phòng chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm và thực hiện quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không vượt quá 10% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm; chi hỗ trợ khen thưởng thành tích cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, đề phòng hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ không vượt quá 5% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm.

Với trường hợp người bị thiệt hại hoặc người thừa kế liên hệ lập hồ sơ chi trả hỗ trợ nhân đạo, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có trách nhiệm hướng dẫn lập hồ sơ trong vòng 1 ngày kể từ khi tiếp nhận và thanh toán cho người bị thiệt hại trong vòng 2 ngày làm việc kể khi nhận được hồ sơ đầy đủ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2021. Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 103/2009/TT-BTC, Thông tư 43/2014/TT-BTC, Thông tư 22/2016/TT-BTC.

7. KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ VIỆC VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP HÀNG LẬU VÀO NỘI ĐỊA

Ngày 15/01/2021, Tổng cục Hải quan ban hành Chỉ thị 215/CT-TCHQ về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021.

Theo đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ như sau: Tăng cường chống thất thu qua công tác giám sát kiểm tra thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; tập trung kiểm tra chống gian lận về số lượng, trị giá, mã số, xuất xứ, nhãn hiệu hàng hóa... kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện ngăn chặn việc vận chuyển trái phép, thâm lậu vào nội địa; nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; nhập khẩu hàng không đúng với khai hải quan về chủng loại, số lượng, trị giá... (các mặt hàng tiêu dùng, hàng bách hóa, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em,

linh kiện xe đạp, xe máy... nhập khẩu), hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu; tự ý tiêu thụ hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan (hàng quá cảnh, kinh doanh tạm nhập tái xuất).

Tiếp nhận, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, phản ánh của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan; Nâng cao xếp hạng chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới 2021 lên 12-15 bậc so với năm 2018; Thực hiện nghiêm túc các quy định về chính sách tài khóa và các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, cơ quan thanh tra các cấp...

Cục Thuế xuất nhập khẩu tăng cường rà soát các tờ khai hải quan trên hệ thống GTT02; tiếp tục triển khai các chuyên đề về kiểm tra trị giá, tập trung vào những nhóm hàng, mặt hàng xuất khẩu có thuế suất cao, các nhóm hàng, mặt hàng tiêu dùng nhập khẩu có kim ngạch lớn, thuế suất cao, tần suất nhập khẩu nhiều...

Cục Điều tra chống buôn lậu tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát ma túy trong tất cả các khâu, các tuyến, các địa bàn; bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực cho bộ phận thu thập thông tin, giám sát qua các hệ thống điện tử của Ngành.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2021.

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG

HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH CÔNG LẬP

Nhằm phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động trong đơn vị và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong triển khai hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động trong đơn vị đủ tiêu chuẩn năng lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của ngành Y tế, Bộ Y tế đã xây dựng dự thảo Thông tư Quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. Văn bản dự thảo được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cũng như gửi văn bản lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để hoàn thiện dự thảo.

Dự thảo Thông tư quy định những nội dung người đứng đầu đơn vị, cơ sở khám chữa bệnh phải công khai như: Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt về lĩnh vực y tế; Quy hoạch phát triển đơn vị; phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác; nội quy, quy chế làm việc của đơn vị; các quy định về chuyên môn, kỹ thuật y tế; những nội dung công tác khác như tài chính, chi tiêu nội bộ, công tác cán bộ... Những nội dung trên phải được niêm yết (trong thời gian 30 ngày làm việc) ở vị trí dễ nhìn, dễ nhận biết trong đơn vị và phải được thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động sau từ 03-05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành hoặc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan, đơn vị cấp trên.

Viên chức, người lao động được đảm bảo quyền dân chủ trong đơn vị, cơ sở khám chữa bệnh thông qua việc tham gia ý kiến nhiều vấn đề quan trọng của đơn vị như: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của ngành Y tế liên quan đến tổ chức và hoạt động của đơn vị; Quy hoạch phát triển của đơn vị và các khoa, phòng; biện pháp phòng hộ, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường; cải tiến chế độ làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho viên chức, người lao động; Quy trình thủ tục hành chính về tiếp đón, giải quyết công việc khám bệnh, chữa bệnh và các kế hoạch, nội quy, quy định khác có liên quan.

Viên chức, người lao động còn có quyền giám sát, kiểm tra nhiều nội dung của đơn vị như: Thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch công tác, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị, của các khoa, phòng; thực hiện các quy định chuyên môn, kỹ thuật y tế; quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, viện phí, nguồn thu từ bảo hiểm y tế, các nguồn thu hợp pháp khác, các loại quỹ của đơn vị; cung ứng thuốc, hoá chất, máu, dịch truyền, trang thiết bị; mua sắm, sử dụng, thanh lý tài sản; thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước, công tác cán bộ liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của viên chức, người lao động đơn vị.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập cũng phải thực hiện dân chủ đối với người bệnh hoặc đại diện hợp pháp của người bệnh thông qua việc công khai những nội dung

sau: Lịch làm việc, lịch trực hàng ngày của viên chức, người lao động; quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh; nội quy đơn vị, sơ đồ chỉ dẫn các khoa, phòng đơn vị; các quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh; Mức thu viện phí; chế độ miễn, giảm viện phí; thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; thanh toán viện phí và thanh toán chi phí khám chữa bệnh; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu của người bệnh và giá các dịch vụ khác có liên quan; danh mục dịch vụ kỹ thuật, danh mục thuốc theo phác đồ điều trị và chi phí điều trị hàng ngày của người bệnh nội trú theo quy định; hoạt động của đường dây nóng, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Bên cạnh đó, người bệnh hoặc đại diện hợp pháp của người bệnh có quyền giám sát, tham gia ý kiến với những hoạt động như: Việc thực hiện các chế độ chính sách y tế; nội quy, quy chế về khám bệnh có liên quan đến quyền và lợi ích hợp

pháp của người bệnh; danh mục thuốc theo phác đồ điều trị, cách sử dụng và chi phí khám chữa bệnh hàng ngày; tinh thần, thái độ phục vụ của viên chức, người lao động trong đơn vị; thực hiện vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự...

Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện dân chủ ở tất cả những nội dung đã nêu trên; phải tổ chức đối thoại trực tiếp; tiếp thu ý kiến phản ánh, phê bình để chủ động nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của viên chức, người lao động và của người bệnh. Người đứng đầu đơn vị cũng phải đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp định kỳ, hàng tháng, hàng quý và 6 tháng, phải thực hiện đánh giá tổng kết hoạt động của bệnh viện tại hội nghị công chức, viên chức vào cuối năm làm việc. Các đơn vị có trách nhiệm định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Thông tư này về cơ quan quản lý trực tiếp.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Hỏi: Bộ luật Lao động quy định hình thức trả lương cho người lao động như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 54 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định.

- Căn cứ vào tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trong hợp đồng lao động hình thức trả lương

theo thời gian, theo sản phẩm và trả lương khoán như sau:

+ Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, cụ thể: tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc; tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc.

Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương tuần được xác định bằng tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần; tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tuần thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động; tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền lương giờ được xác định bằng tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động.

+ Tiền lương theo sản phẩm được trả cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

+ Tiền lương khoán được trả cho người lao động hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

- Tiền lương của người lao động theo các hình thức trả lương trên được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao

động được mở tại ngân hàng. Người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương khi chọn trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động.

2. Hỏi: Tiền lương làm thêm giờ đối với người lao động hưởng lương theo thời gian được tính như thế nào?

Trả lời: Theo khoản 1 điều 55 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm.

3. Hỏi: Tiền lương làm thêm giờ đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm được tính như thế nào?

Trả lời: Theo khoản 2 điều 55 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động và được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số sản phẩm làm thêm.

4. Hỏi: Tiền lương làm thêm giờ đối với người lao động thêm giờ vào ngày lễ, tết được tính như thế nào?

Trả lời: Theo khoản 3 điều 55 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định cách tính Tiền lương làm thêm giờ đối với người lao động thêm giờ vào ngày lễ, tết như sau:

Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần./.